

Số: **2261**/BC-UBND

Phong Thổ, ngày **11** tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” năm 2020

Thực hiện Công văn số 660/BTV-TGCSLP, ngày 29/10/2020 của Hội LHPN tỉnh Lai Châu (cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Đề án) về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án 938 năm 2020. UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Đề án 938 những nội dung như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-BTV, ngày 14/2/2020 của Hội LHPN tỉnh Lai Châu về Thực hiện Đề án 398 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 480/KH-UBND, ngày 23/3/2020 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” năm 2020 và các văn bản chỉ đạo Hội LHPN huyện và các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí địa phương được giao năm 2020 để triển khai thực hiện đề án 938 và lồng ghép với các chương trình, đề án khác do ngành, địa phương quản lý. Riêng ngân sách thực hiện đề án phân bổ cho Hội LHPN huyện là 20.000.000 đồng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.

Chỉ đạo Hội LHPN từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện Đề án: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, người già neo đơn nhân dịp tết Nguyên Đán cổ truyền với số tiền 5.000.000 đồng, chúc tết các đơn vị lực

lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện tổng giá trị tiền quà là 17.100.000 đồng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình có con em trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh giao năm 2020, đồng thời tổ chức tặng quà động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ số tiền là 9.600.000 đồng.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tọa đàm, giao lưu văn nghệ, giao lưu bóng đá, bóng chuyền ... nhân kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và kỷ niệm 10 năm Ngày Phụ nữ Việt nam tại các cơ sở Hội và các Chi hội với 2.972 chị em tham dự. Phối hợp với phòng Văn hóa & Thông tin huyện tổ chức giải Cầu lông Gia đình huyện Phong Thổ lần thứ VII năm 2020 với 47 đội VĐV tham gia dự giải, tổ chức Giải Bóng đá 7 người huyện Phong Thổ năm 2020 với 18 đội bóng tham gia thi đấu trong đó có 4 đội bóng đá nữ.

Tham gia vận động ủy viên BCH Hội LHPN huyện, hội viên, phụ nữ và Nhân dân ủng hộ thực phẩm cho 3 điểm cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 của huyện và 6 Đồn biên phòng trên địa bàn huyện tổng trị giá là 87.959.000 đồng. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, cấp phát 2.040 chiếc khẩu trang và 680 bánh xà phòng cho hội viên, phụ nữ nghèo và huy động các nguồn lực Hội phụ nữ các xã may khẩu trang phát miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong huyện, tổng số 1.860 chiếc (tương đương số tiền là 12.520.000 đồng). Thành lập 17 tổ xung kích tình nguyện “Phụ nữ 3 đảm đang, 3 sẵn sàng” tham gia ứng phó với dịch Covid-19 trong tình trạng khẩn cấp, với 130 thành viên.

Phát động ủng hộ Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” huyện năm 2020 đã vận động được số tiền là: 251.961.000đ. Tổ chức trao 200 xuất học bổng hỗ trợ cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn gia đình gặp thiên tai với số tiền là 100.000.000 đồng; Trao 08 xuất học bổng và 184 xuất quà bằng hiện vật (đồ dùng, vở, cặp sách...) cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học (2020 – 2021) tổng trị giá là 98.235.000 đồng.

2. Xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.

Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, bình xét cho các hộ nghèo được vay vốn, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo. Đến thời điểm hiện tại dư nợ với Ngân hàng CSXH huyện là 254 tổ, 8.618 hộ, tổng dư nợ 397.927.000.000 đồng.

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã Sỉ Lở Lầu, Pa Vây Sừ, Mù Sang, Ma Li Pho, cấp phát miễn phí 400 bánh xà phòng, 600 khẩu trang và gần 1.000 tờ rơi.

Phối hợp với Văn phòng Plan Lai Châu tổ chức mở 01 lớp giới thiệu về nhóm tiết kiệm và vay vốn thôn bản (VSLA) và nhân rộng nhóm, với 43 thành viên tham gia; Tổ chức giao ban tháng 9,10 cho 20 nhóm tiết kiệm vay vốn thôn bản (VSLA) với 40 người là thành viên trong ban quản lý nhóm tham dự; Tổ chức 04 lớp tập huấn Lập kế hoạch phát triển kinh tế gia đình tại 04 xã (Mường So, Khổng Lào, Bản Lang, Nậm Xe) với 180 thành viên tham gia.

Tổ chức 01 lớp tập huấn triển khai thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn (2017 - 2027)” với 70 người tham gia.

Đẩy mạnh hoạt động giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ và phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau những lúc khó khăn hoạn nạn bằng nhiều hình thức và việc làm cụ thể, thiết thực. Duy trì 29 tổ tiết kiệm tại Chi hội phụ nữ thôn bản (tiết kiệm 5.000 đồng trở lên) với 1.357 thành viên, tổng số tiền 1.131.638.000 đồng, đã cho 295 thành viên vay để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền là 1.130.918.000 đồng. Qua đó đã giúp được 40 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo.

Duy trì sinh hoạt 17 nhóm tiết kiệm và vay vốn thôn bản (VSLA) với 424 thành viên, tổng số tiền 377.500.000 đồng; Cho 127 thanh viên vay số tiền là 314.950.000 đồng để phát triển kinh tế gia đình, mua quần áo sách vở, mua xe đạp cho con đi học. Gây quỹ tương trợ để thăm hỏi lúc ốm đau, khó khăn hoạn nạn được 21.445.000 đồng.

Tổ chức cấp phát gà giống cho 30 hộ gia đình hội viên để thực hiện mô hình Sinh kế do Hội “Liên hoan Âm thực quốc tế” tài trợ tại bản Chi Sáng xã Sin Suối Hồ số tiền 70 triệu đồng.

Xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện các mô hình phát triển kinh tế giỏi như: trồng chè, nuôi bò, nuôi dê (xã Lản Nhì Thàng); mô hình vườn - ao - chuồng (xã Khổng Lào); trồng rau, nuôi lợn trồng cây ăn quả (xã Mường So); trồng địa lan (xã Sin Súi Hồ); trồng chuối (xã Bản Lang, Hoàng Thèn, Huổi Luông); nuôi trâu sinh sản (xã Bản Lang); may thêu quần áo dân tộc bán (xã Sỉ Lở Lầu).

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trồng cây (cao su, mắc ca, sa nhân...); cây ăn quả (chuối, bưởi...); Cây tam thất và cây nhất chi hoa (cây 7 lá) hiện đang sinh trưởng và phát

triển tốt (xã Sĩ Lữ Lâu, xã Sin Suối Hồ); Chăn nuôi duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững đàn gia súc, gia cầm, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phòng trồng rét, khuyến khích các hộ gia đình hội viên, phụ nữ làm các mô hình chăn nuôi trang trại nuôi cá, dê... Bên cạnh đó các gia đình hội viên, phụ nữ còn tham gia bán hàng, thêu, may quần áo nhận thêm lao động. Hội viên, phụ nữ và nhân dân có nhiều cơ hội tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, mang lại lợi ích thiết thực, tác động tích cực vào cuộc sống nỗ lực vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội, từng bước nâng cao chất lượng cho cán bộ, CNVC nhất là cán bộ Hội các cấp. Thường xuyên phối hợp với Trung tâm BDCT huyện, Hội LHPN tỉnh mở các lớp Bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch, Phó chủ tịch, chi hội trưởng các xã, thị trấn với hơn 100 chị em tham gia. Tổ chức giao ban hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ hàng tháng năm 2020 giữa Hội LHPN huyện và Hội LHPN các xã, thị trấn, HPN Công an huyện. Chú trọng thu hút phát triển hội viên mới, tính đến nay tổng số hội viên trong toàn huyện là: 11.865 hội viên (trong đó hội viên mới phát triển năm 2020 là 1.146 hội viên).

4. Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội; Nghiên cứu, đề xuất chính sách; Giám sát việc thực thi pháp luật về các chủ đề của Đề án; Xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực giới/bạo lực gia đình phục vụ cho hoạt động vận động chính sách.

Chỉ đạo các cấp Hội chủ động thực hiện, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền rộng rãi về giáo dục chuyển đổi hành vi, ý thức tuân thủ pháp luật về vai trò của phụ nữ trong tham gia giải quyết một số vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Kịp thời phát hiện và lên tiếng bảo vệ trẻ em trong các vụ việc xâm hại và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Chủ động nắm tình hình và dư luận xã hội trong các vùng trọng điểm phức tạp nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng dân tộc theo tôn giáo.

5. Quản lý, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Đề án.

Trong quá trình thực hiện luôn chú trọng từ nhiều kênh, chú trọng công tác phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn và các đoàn thể có liên quan. Nhất là các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho phụ nữ, trong cộng đồng xã hội.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, tuyên truyền rộng rãi về giáo dục thay đổi hành vi, ý thức tuân thủ pháp luật của phụ nữ và nhân dân. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương ưu tiên những vấn đề của địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Năm 2020 là năm thứ 2 thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”. Với sự nỗ lực và chủ động trong việc triển khai thực hiện đề án đã có những kết quả tốt. Công tác tuyên truyền đã được thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người dân. Các nội dung về phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới đã được đông đảo người dân trong cộng đồng quan tâm. Đặc biệt việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức đã được các cấp Hội thực hiện bằng nhiều hình thức. Các hoạt động giám sát và đề xuất chính sách hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em ngày càng có hiệu quả.

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Việc triển khai đề án còn gặp một số khó khăn như: Kinh phí được phân bổ còn thiếu, hoạt động chủ yếu lồng ghép vào hoạt động công tác Hội nên hiệu quả chưa cao, chưa có nhiều đổi mới về công tác tuyên truyền vận động; các mô hình về các nội dung đề án còn nhiều dàn trải; việc phát hiện các trẻ em, phụ nữ bị xâm hại bạo lực và lên tiếng, hỗ trợ, tham gia giải quyết của các cấp Hội còn hạn chế, chưa chủ động, chưa quyết liệt.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

1. Tập trung các hoạt động đẩy mạnh, nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về các nội dung thuộc phạm vi Đề án; xây dựng mô hình, điển hình; nghiên cứu, đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; tăng cường phối hợp với ngành chức năng.

2. Tuyên truyền vận động các nguồn lực, phát huy nội lực trong việc triển khai thực hiện Đề án. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, nâng

cao năng lực cán bộ trong thực hiện công tác. Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý lồng ghép với tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

4. Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan. Cân đối ngân sách, bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.

5. Xây dựng mô hình, điển hình nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Trung ương Hội

Cung cấp các tờ rơi, sách và tài liệu để phục vụ sinh hoạt Chi hội, các Câu lạc bộ, mô hình. Hỗ trợ kinh phí thành lập và tổ chức sinh hoạt các mô hình, câu lạc bộ.

2. Đối với Hội LHPN tỉnh

Kết nối, kêu gọi nguồn tài trợ tổ chức triển khai thực hiện mô hình từ các tổ chức Phi Chính phủ hoạt động tại Việt Nam. Hỗ trợ kinh phí thành lập và tổ chức sinh hoạt các mô hình, tổ chức tham quan học tập các mô hình cách làm hay và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Đề án 938 của UBND Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (B/c);
- Hội LHPN tỉnh;
- Các phòng, ban liên quan;
- Lưu VT.



Mai Thị Hồng Pim